

Sonan JHS

Magulang/Tagapangalaga

School Management Council

Chairman Toshiharu Kani

Kani Municipal Sonan JHS

School Principal Masanori Sano

車での送迎についてのお願い

Pakiusap tungkol sa Paghatid at Pagsundo sa pamamagitan ng sasakyan (by car)

Maraming salamat sa inyong patuloy na pang-unawa at kooperasyon sa pang-edukasyong aktibidad ng ating paaralan. Tuwing umaga, ang mga bata ay dumadaan sa school gate na may kasamang maaliwalas na pagbati.

Sa Sonan JHS, ay may halos 1000 bilang ng mag-aaral ang pumapasok at umuuwi mula sa paaralan. Ang paligid ng daanan/kalsada ng Sonan JHS sa oras ng pasukan at uwian ay, ang lapad ay makitid, sa gate ay magbara ang sasakyan at mga mag-aaral. Sa community roads, na ang prayoridad ay mga tao, dapat natin na tiyakin ang kapaligiran kung saan ang lahat kabilang na ang mga bata, ay ligtas na makapaglakbay at panatag ang isipan, at ng mabawasan ng kahit 1 trahedya ng traffic accident.

Tungkol sa safety rules ng community road sa paligid ng paaralan, ang Zone 30 plus, limited speed ay nasa 30km/h. Ang mga post cone ay nilagay sa community road ng western part ng paaralan upang paliitin ang kalsada at bawasan ang speed. At dahil sa pagkonsidera ng mga maraming motorista, walang nangyari na aksidente mula noong Abril.

Sa kabilang banda, maraming 「Hya ヒヤッ」 na pangyayari. Muli, nais namin na hilingin sa mga nasa hustong gulang/adult na isipin at makipagtulungan upang makalikha ng isang safety traffic zone para sa parehong bata at matatanda sa paligid ng Sonan JHS. Siyempre, kami ay magbibigay ng gabay sa mga bata, upang mapabuti ang kanilang kaalaman o kasanayan sa paghandle ng krisis.

Samakatuwid, kapag hinatid at sinundo ninyo ang inyong anak sa pamamagitan ng sasakyan, hinihingi namin ang inyong pang-unawa at kooperasyon sa 4 na sumusunod na punto.

1. Ang daanan/kalsada sa harapan ng main gate ng Sonan JHS, ay nasa pamantayan ng 「Zone 30 plus」. Mangyaring ang speed ng sasakyan ay hanggang 30km lamang.
2. Sa pagpasok at labas ng main gate, magsenyas ng headlight o ng hazard lamp.
3. Limitado ang bilang ng paradahan. Pagkatapos na maisakay o maibaba ang anak, magbigay kaagad ng space na paparadahan.
4. Kung magmumula sa bahay papuntang paaralan, sundin ang direksyon na nasa likod na pahina.



